

คู่มือออนไลน์

(26 สิงหาคม 2559)

โดย ชรรมาธิปติ

ความมีจิตใจเมตตา บางครั้งก็สร้างความทุกข์ได้เหมือนกัน

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า นัน เกิดวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2507 เวลา 10.45 น. นครราชสีมา เพศหญิง

ดวงชะตาของคุณนัน มีจุดเด่นก็คือ เรื่องความรัก แต่เรื่องความรักของคุณก็กลายเป็นเรื่องที่ทำร้ายคุณอีกเหมือนกัน

คุณมีโศกที่ตีตามวิชาโหราศาสตร์ภารตะก็คือ โศกดาวอิမ်เดือน เป็นโศกที่เกี่ยวกับความรัก เป็นโศกที่ทำให้เป็นที่รักของเพศตรงข้ามอย่างมากมายมหาศาล ประเภทสวยเลือกได้

นอกจากนี้คุณยังมีโศกที่เรียกว่า คชเกสรโศก เป็นโศกของความโชคดี ความเป็นคนมีเมตตากรุณา แต่เนื่องจากคุณมีบุคลิกแบบผู้หญิงใจถึง กล้าได้กล้าเสีย ใจนักเลง และ ออกไปในทางคือ พอสมควรด้วย คุณจึงอาจจะไม่ค่อยฟังใครสักท้วง จึงมีโอกาสมากที่จะเกิดความเสียหายแก่คุณได้

คุณเล่ามาว่า มีคู่หมั้นเป็นชาวต่างชาติ เกิดวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2503 ปีชวด เวลา 17.40 น. เมือง Augsburg ประเทศเยอรมนี (เขานั่งวิลแชร์ไม่สามารถเดินได้ ซึ่งดิฉันดูแลมาตลอด มันไม่ง่ายที่จะดูแลเขา แต่ดิฉันก็เต็มใจและรักห่วงใยเขามากค่ะ) ขณะนี้ดิฉันและเขามีปัญหาเรื่องการเลิกลา โดยไม่มีสาเหตุ หลังจากเขาเดินทางกลับไปเยอรมัน ปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน ได้ขอเลิกลาทางข้อความเท่านั้น

คำถามที่หนึ่ง ดวงทั้งสองเป็นเนื้อคู่หรือไม่คะ โอกาสกลับมาครองคู่กันอีกครั้งมีัยคะ

ดวงชะตาของทุกคนล้วนมีจุดอ่อน จุดอ่อนของคุณก็คือเรื่อง คู่ครอง ความรัก เพราะเมื่อได้พิจารณาดวงเรื่องคู่ครองของคุณในทุกด้านแล้ว ล้วนแสดงว่าเสียทั้งนั้น และ คาดว่า คุณน่าจะเคยผ่านการแต่งงาน หรือ มีคู่มาแล้ว แต่ต้องเลิกรากันไป

เนื่องจากคุณเป็นมีจิตใจเมตตา จีสงสารเป็นทุนเดิม เมื่อเห็นคนตกทุกข์ได้ยาก หรือ ลำบากก็มักจะมีความเห็นใจ อยากช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์ จากความรู้สึกเห็นใจของคุณ ก็จึงกลายเป็นความสงสารแล้วทำให้คุณคิดว่า เป็นความรู้สึกผูกพันที่คุณจะต้องดูแลเขาตลอดไป

บังเอิญว่า ผู้ชายคนนี้ก็กำลังมีปัญหาสุขภาพ ต้องนั่งรถเข็น ซึ่งหากคุณเกิดตกลงปลงใจกับเขา แน่ใจว่า คุณก็ต้องเห็นคเหน็อยจากการดูแลเขาไปตลอดทั้งชีวิต ซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับดวงชะตา เดิมของคุณ

กล่าวคือ คุณจะได้รับความทุกข์ ความลำบาก เดือดร้อน หรือ รัปัญหา จากสิ่งที่คุณอื่นสร้าง แพบทั้งสิ้น

โดยเฉพาะ ชายคนนี่ซึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณขณะที่ดาวในเรื่องคู่ของคุณถูกกระตุ้นให้ทำงาน เหมือนเป็นสัญญา หรือ วิชากรรมที่เขาจะต้องเข้ามาในชีวิตคุณ แต่เขาเข้ามาหาคุณในช่วงที่คุณกำลังจะมีเคราะห์

ช่วงเวลานี้ คุณอาจจะมีความรู้สึกที่ดี สงสาร เห็นอกเห็นใจ และ ความรักอย่างรุนแรงยากที่จะจด ต่อชายคนนี่ที่คุณเรียกว่า คู่หมั้น จึงขึ้นอยู่กับคุณเองที่จะต้องตัดสินใจเลือกว่า จะเอาผู้ชายคนนี่มาเป็น เคราะห์ของคุณหรือไม่ จะรับเขามาเป็นทุกข์ที่คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเขาหรือไม่

เมื่อพิจารณาดวงชะตาของฝ่ายชายที่คุณส่งมา ก็เห็นว่า ดวงเรื่องคู่ครองของเขาก็เสียด้วยเช่นกัน คงยากที่จะมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นได้กับคุณได้ นอกจากนี้ ดาวจรัก็ยังซ้ำเติมทำร้ายเรื่องความรักของเขา จนทำให้เขาต้องเขียนอีเมลมาเลิกกับคุณนั่นแหละ

ซ้ำร้าย ขณะนี้ดวงชะตาของเขาไม่สู้ดีนัก เขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย เข้าๆออกๆ โรงพยาบาลอยู่เสมอๆ ซึ่งก็เป็นอาการป่วยอย่างที่คุณเล่ามานั่นเอง

ผมให้ข้อมูลของดวงชะตาของคุณและคู่ของคุณแบบนี้แล้ว ก็ขึ้นอยู่กับตัดสินใจของคุณแล้ว ว่าจะเลือกทางเดินแบบไหน

หากคุณเลือกผู้ชายคนนี่ ก็จะเข้าสู่วิชากรรมของคุณตามดวงชะตา แต่หากคุณเลือกที่จะไม่เอาเขา หน่ออีกสักนิดจนพ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 หรือ ปีหน้า ความรู้สึกในเรื่องความรักและความผูกพันก็จะ คลายตัวลงและหายไปที่สุดในที่สุด

ในเมื่อดวงชะตาของคุณจะต้องเดือดร้อนลำบากจากผู้อื่นแล้ว ทำไมไม่เลือกที่จะลำบากในการ ปรนนิบัติบิดามารดา หรือ ใช้เวลาในการทำงานสังคม ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ในประเทศ จะไม่ดีกว่า หรือ

คำถามที่สอง มีโอกาสเข้าทำงานบริษัทอีกครั้งมั๊ยคะ

เรื่องงานของคุณนั้น คิดว่าน่าจะต้องเป็นหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า(พ.ศ. 2560)ไปแล้ว จึงจะมีโอกาส แต่ดูเหมือนว่า เจ้านายของคุณจะไม่ค่อยถูกชะตากับคุณเท่าไรนักนะครับ

